



# เอกสารข่าวต่างประเทศ

## FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

### ประมวลข่าวต่างประเทศ

#### ๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- ประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้รับความนิยมนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งสมัยที่สอง

#### ๒. นิวซีแลนด์

- นายคริส อีปกินส์ เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ

**๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : ประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้รับความนิยมน้อยลงนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งสมัยที่สอง (๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ : สำนักข่าว Reuters)**

นายโจโก วิโดโด (Mr. Joko Widodo) ประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้รับความนิยมน้อยลงนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งสมัยที่สองหลังจากรัฐบาลมีมาตรการลดความเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เมื่อเดือนที่ผ่านมา สำนักโพล Lembaga Survei Indonesia (LSI) ระบุว่าผลสำรวจความนิยมของประชาชนที่มีต่อนายวิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย พบว่านายวิโดโดได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อสามเดือนที่ผ่านมา จากร้อยละ ๖๒.๖ เป็นร้อยละ ๗๖.๒ นับเป็นคะแนนนิยมสูงสุดนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สอง

จากการสำรวจพบว่านายวิโดโด ได้รับความนิยมพุ่งขึ้นกว่าร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับการรับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๗ “ผมคิดว่าสาเหตุหลักมาจากการยกเลิกมาตรการทางสังคมช่วงการระบาดของ COVID-19 รวมถึงการลดราคาน้ำมัน” นายฮานานได้กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ “สถานะเศรษฐกิจฝืดเคืองมีมาตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๕ จนถึงต้นปี ๒๕๖๖” แถลงการณ์ของนายวิโดโดในเดือนธันวาคมเรื่องการยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากมาตรการดังกล่าวถูกมองว่าทำให้เศรษฐกิจเสียหาย

ผลสำรวจระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ จากผู้ตอบแบบสำรวจกว่า ๑,๒๐๐ คน พบว่านายวิโดโดได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นช่วงหลายเดือน หลังจากการสอบสวนอดีตนายพลตำรวจอินโดนีเซีย ซึ่งกรณีดังกล่าวทำให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจในการทุจริตคอร์ปชั่นของตำรวจโดยที่ไม่ต้องรับโทษ แต่ข้อเท็จจริงที่ว่าคดีนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะถือเป็นสัญญาณว่าอย่างน้อยรัฐบาลก็พยายามที่จะจัดการกับปัญหาดังกล่าว

สำนักโพล LSI ระบุว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจและการบังคับใช้กฎหมายส่งผลให้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น คะแนนการสำรวจความคิดเห็นของนายวิโดโดดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากประมวลกฎหมายอาญฉบับใหม่อันเป็นที่โต้แย้งที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อเดือนที่แล้ว และการออกข้อบังคับฉุกเฉินเพื่อแทนที่กฎหมายจ้างงาน นายวิโดโดกำลังดำรงตำแหน่งสมัยที่สองถือเป็นสมัยสุดท้าย ซึ่งกำหนดการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผลสำรวจพบว่า นายกัมการ์ ปราโนโว (Mr. Ganjar Pranowo) ผู้ว่าการเกาะชวากลางเป็นผู้สมัครที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งแทนนายวิโดโด แม้ว่าจะยังไม่ได้ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ตาม ผู้สมัครที่สำคัญ ๆ ได้แก่

นายปราโบโว ซับเบียนโน (Mr. Prabowo Subianto) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ นายอาร์นี บัสวีตัน (Mr. Anies Baswedan) อดีตผู้ว่าการกรุงจาการ์ตา ซึ่งทั้งสองคนได้ประกาศว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้ง

ที่มา : [www.reuters.com](http://www.reuters.com)

นางสาวนันทวัน หสตั้งไทรแก้ว  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

**๒. นิวซีแลนด์ : นายคริส ฮิปกินส์ เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ (๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ : สำนักข่าว AFP)**

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ นายคริส ฮิปกินส์ (Mr. Chris Hipkins) วัย ๔๔ ปี เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ ๔๑ ของนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการต่อจากนางจาซินดา อาร์เดิร์น (Ms. Jacinda Ardern) หลังจากที่ประกาศลาออกจากการเป็นผู้นำรัฐบาลเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยนายฮิปกินส์เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่ง ณ กรุงเวลลิงตัน เมื่อวันพุธที่ผ่านมาพร้อมกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและถือว่าการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในครั้งนี้เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ซึ่งตนมีความพร้อมที่จะทำงานท่ามกลางความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า ขณะเดียวกันด้านนางอาร์เดิร์น ได้กล่าวคำอำลาในตำแหน่งครั้งสุดท้ายว่า เธอได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วในการขับเคลื่อนประเทศผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้งและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยประสบมา

อย่างไรก็ดี ในเช้าวันพุธเดียวกัน นางอาร์เดิร์นได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะนายกรัฐมนตรี โดยได้เดินออกจากรัฐสภาท่ามกลางเสียงปรบมือที่ตั้งกึกก้องของผู้ร่วมประชุมหลายร้อยคน ทั้งนี้ ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา พรรคฝ่ายซ้ายกลางของนางอาร์เดิร์นบริหารประเทศด้วยความยากลำบากท่ามกลางสถานะการเงินที่พุ่งสูงขึ้นและการถดถอยทางเศรษฐกิจ รวมทั้งแรงต่อต้านที่มากขึ้นจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมฝ่ายค้าน

ด้านนายฮิปกินส์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการจัดการกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในนิวซีแลนด์ ขณะนี้จึงมีภารกิจสำคัญในการพลิกฟื้นความนิยมของรัฐบาลที่กำลังลดลงให้กลับมาอีกครั้งก่อนที่นิวซีแลนด์จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนตุลาคม นอกจากนี้ นายฮิปกินส์ยังกล่าวอธิบายถึงตัวเองว่าเป็นเพียงคุณพ่อลูกสองที่มีชื่อเล่นว่า ‘ชิปปี้’ และเป็นชาวนิวซีแลนด์ธรรมดาที่มีพื้นเพมาจากชนชั้นแรงงานที่มีชีวิตเรียบง่ายและชอบปั่นจักรยานไปทำงาน พร้อมทั้งกล่าวเน้นถึงทิศทางการบริหารประเทศว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดวิกฤตในภาคสาธารณสุขซึ่งส่งผลกระทบต่อมายังภาคเศรษฐกิจ ตนจึงมุ่งที่จะให้รัฐบาลแก้ปัญหาในประเด็นนี้เป็นหลัก

ที่มา: [www.france24.com](http://www.france24.com)

นางสาวชญชนม์ นาทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๒๖ มกราคม ๒๕๖๖